

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2015-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP



Trong 02 ngày 15 và 16/6/2015, Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tiến hành Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Liêu, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra của Đảng ủy khối cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Sở Công Thương đã bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cùng với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, lãnh đạo đảng viên thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng 05 quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại, là tiền đề mang yếu tố quyết định để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng. Ngoài ra, một số nhiệm vụ chính trị trong tâm khác như công tác khảo sát, nắm tình hình hoạt động, khó khăn kiến nghị của doanh nghiệp, công tác bình ổn thị trường, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác cải tạo và phát triển lưới điện, tiết kiệm điện, an toàn điện, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, xúc

tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý thị trường... cũng đã được Đảng ủy quan tâm, đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện và chỉ đạo các Cấp ủy đảng trực thuộc bám sát Nghị quyết của Đảng ủy để cụ thể hóa thành Nghị quyết của Cấp ủy trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Nhìn chung, Đảng ủy Sở tổ chức thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh trong nước gặp rất nhiều khó khăn nhưng những thành tựu đạt được rất đáng biểu dương, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về chuyên môn như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện năm sau luôn cao hơn năm trước.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng ổn định, không có đảng viên lệch lạc về tư tưởng, nội bộ đoàn kết, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng đều thực hiện thắng lợi như 100% đảng viên được quán triệt đầy đủ các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của



nhà nước, không có đảng viên vi phạm các quy định nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; bình quân hàng năm có 98% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 3%; 100% các chi đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt 100%; 100% các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và 50% đảng viên được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Cấp ủy kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành, đạt 100%; kết nạp 38 đảng viên mới, vượt 26,6 %; Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc, đạt 100%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Công Thương đề ra mục tiêu chung là triển khai thực hiện định hướng phát triển của tỉnh và ngành Công Thương từ nay đến năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ sở là củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện đổi mới và chỉnh đốn đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lãnh đạo Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU và Nghị quyết số 22-NQ/TW gắn với duy trì thường xuyên việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Xây dựng các tổ chức đoàn thể thật sự vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phấn đấu 100% đảng viên được quán triệt, học tập, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không có đảng viên sa sút ý chí, lệch lạc tư tưởng chính trị; Đảng bộ sở và 100% các chi, đảng bộ trực thuộc luôn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có công chức, viên chức,

người lao động, đảng viên, đoàn viên bị thi hành kỷ luật dưới mọi hình thức...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Liêu - Bí thư Đảng ủy khối ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Sở Công Thương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương đã đóng góp vào thành công chung của ngành. Nhằm quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ Sở cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ hai nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại trên địa bàn. Để làm được điều này, đồng chí yêu cầu Đảng ủy sở phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc hàng năm, phấn đấu để Đảng bộ và các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục được phân loại là chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm trong suốt nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Phó giám đốc Sở Công Thương, Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục được Ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, 05 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra và 04 đồng chí dự Đại hội cấp trên (03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Đại hội kết thúc thắng lợi vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2015./.

Trần Văn Tùng - CCQLTT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015 trong tình hình kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: sức mua của người dân vẫn chưa hồi phục; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, hàng rào kỹ thuật của các nước trên thế giới dựng lên ngày càng gia tăng... đã có tác động nhất định đến giá thành sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như các chương trình đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 06 tháng đầu năm 2015, kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và ngành Công Thương nói riêng đều tăng trưởng và phát triển.

Về hoạt động sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Hầu hết các doanh nghiệp đều đã có đơn đặt hàng đến hết

quý III/2015, những doanh nghiệp lớn đã ký hợp đồng đến hết năm 2015 với lượng đơn hàng các doanh nghiệp đã ký kết trong kỳ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Những vướng mắc, khó khăn về vốn, thị trường, tiêu thụ hàng hóa từng bước được tháo gỡ. Do đó tình hình sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2015 có chuyển biến tích cực so với năm ngoái, doanh thu tiêu thụ tăng đáng kể, cụ thể: doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 8,1%, doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 2,3%, doanh nghiệp dân doanh tăng 19,2%, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 1,5%.

Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 8,2% (cùng kỳ năm 2014 chỉ tăng 7,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 97.973 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2014 tăng 12,5%), đạt 45,2% kế hoạch năm. Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ cao (67,6%) với tốc độ tăng trưởng 13,6%; khu vực kinh tế trong nước chiếm 32,4% với tốc độ tăng trưởng 11,9%. *Nếu chia theo ngành*, ngành công nghiệp chế biến chiếm tỷ

lệ lớn (98,1%) với tốc độ tăng trưởng lớn nhất (tăng 13,1% so cùng kỳ), tiếp đến là ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước (chiếm 0,6% với tốc độ tăng trưởng 10,7% so cùng kỳ); cuối cùng là ngành công nghiệp khai thác (tăng 3% so cùng kỳ).

Đa số các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có mức tăng so với cùng kỳ (18/27 sản phẩm), trong đó có 09 nhóm sản phẩm tăng trên 10%, tập trung các mặt hàng có thị trường xuất khẩu ổn định và tiêu thụ tốt góp phần vào mức tăng trưởng chung của ngành như: bộ sa lông; thiết bị bán dẫn; giày dép; túi xách; bê tông trộn sẵn; v.v... Chỉ có 09/27 sản phẩm có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ như: thuốc trừ sâu, diệt cỏ; mạch in khác; sắt thép thô; đồ nội thất bằng gỗ khác; v.v...

Về thương mại nội địa

Hoạt động thương mại nội địa 06 tháng đầu năm 2015 ổn định, tỉnh đã triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường nên lượng hàng hóa dồi dào, mặt hàng phong phú, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Các doanh

→

nghiệp tham gia bình ổn đã thực hiện bán hàng với doanh thu ước khoảng 466,43 tỷ đồng, vượt 11,5% kế hoạch; triển khai bán hàng bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ học sinh đến các trường học trên địa bàn tỉnh với giá bán giảm từ 10-15%. Tổ chức bán hàng lưu động được 55 lượt tại các xã nông thôn, các khu, cụm công nghiệp và 07 phiên chợ đưa Hàng Việt về nông thôn; bố trí thêm 843 điểm kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Tổ chức thành công Hội chợ thương mại nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và Chợ phiên nông sản, Hội chợ triển lãm ngành gỗ tỉnh Bình Dương lần thứ I năm 2015. Ngoài ra, công tác quản lý thị trường được chú trọng và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; lực lượng quản lý thị trường, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 5.453 cơ sở, phát hiện và xử lý 1.140 vụ vi phạm (chiếm 20,9%). Qua đó, góp phần đưa hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh ổn định, giá cả các nhóm hàng cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm nhẹ trong Quý I/2015 và tăng trở lại vào Quý II/2015 do việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá điện vào đầu quý II/2015. Chỉ số tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 1,01 so với tháng 12/2014, trong đó giá hàng hóa tăng 1,15%,



giá dịch vụ tăng 0,73%; giá vàng tăng 2,03%; giá đô la Mỹ tăng 1,22%.

6 tháng đầu năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện là 57.195,7 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2014 tăng 18,5%), đạt 43,9% so với kế hoạch năm 2015. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước chiếm 97%, tăng 22,8%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 3%, tăng 24,5%.

Về kim ngạch xuất, nhập khẩu

Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Dù cán cân thương mại cả nước nhập siêu 3,75 tỷ USD nhưng Bình Dương vẫn xuất siêu 1,09 triệu USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các thị trường xuất khẩu truyền

thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Asean,... tiếp tục phát triển ổn định. Bên cạnh đó, với quyết tâm hoàn thành việc đàm phán ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm 2015 đã là động lực cho khách hàng mới mạnh dạn đầu tư và ký kết thêm hợp đồng xuất khẩu mới với Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu 06 tháng năm 2015 ước thực hiện 8.521 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,2%), đạt 41,6% kế hoạch năm. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.500,4 triệu USD, tăng 17,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.020,1 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đa số các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu (18/20 nhóm hàng, chiếm 90%) đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 12/18 nhóm hàng (chiếm 66,7%) có kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%, tập trung một số mặt hàng

chính như: tiêu; hạt điều nhân; sắt thép; máy vi tính, sản phẩm điện tử; giày dép; sản phẩm bằng gỗ; NPL dệt may, da giày; điện thoại và linh kiện; túi xách, ví, vali các loại; dây điện và cáp điện; v.v... Chỉ có 02 mặt hàng có mức tăng trưởng giảm thuộc nhóm hàng nông sản (cao su, tiêu). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực truyền thống tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ: điện tử tăng 17,6%; giày dép tăng 16,4%; sản phẩm bằng gỗ tăng 15,4%; điện thoại và linh kiện tăng 14,1%; dệt may tăng 11,2%; gốm sứ tăng 6,6%... Đặc biệt các mặt hàng khác như điện tử, máy tính, sắt thép; điện thoại và linh kiện... đang tăng nhanh, vươn lên chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Kim ngạch nhập khẩu tăng khá, ước thực hiện 7.429 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,6%; chiếm 80,5%. Kim ngạch nhập khẩu 06 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá cao (cùng kỳ năm 2014 chỉ tăng 11,2%) là do nhập nguyên, phụ liệu phục vụ các đơn hàng xuất khẩu tăng cộng với làn sóng đầu tư đổi mới máy móc thiết bị của doanh nghiệp nhằm đáp ứng lượng đơn hàng xuất khẩu ngày càng nhiều và đa dạng.

Như vậy, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế vẫn

còn khó khăn, thách thức, nhưng ngành Công Thương Bình Dương vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những hạn chế, tồn tại của ngành trong 06 tháng đầu năm 2015 có thể kể đến như: Các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ có quy mô lớn chưa được đầu tư mạnh vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp còn chậm, chính sách ưu đãi chưa xây dựng được nên việc thu hút dự án đầu tư vào cụm công nghiệp còn hạn chế, công tác tiếp thị của các chủ đầu tư chưa được chú trọng, kém hiệu quả; tiến độ phát triển mạng lưới chợ còn chậm, còn nhiều dự án đã quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng (thị xã Thuận An: chợ Lái Thiêu, Vĩnh Phú; huyện Bắc Tân Uyên: chợ Tân Thành; huyện Dầu Tiếng: chợ Minh Tân), nhiều nơi trên địa bàn huyện, thị, thành phố chưa có chợ hoặc chợ đã quá tải nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng hoặc sắp xếp lại ngành hàng kinh doanh cho phù hợp (chợ Phước Vĩnh huyện Phú Giáo, chợ Thủ Dầu Một thành phố Thủ Dầu Một); hiệu quả khi tham gia hội chợ, triển lãm của các doanh nghiệp không cao do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người dân tiết kiệm

hơn trong tiêu dùng; đề án khuyến công địa phương và quốc gia chưa tạo bước chuyển biến trong phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh; việc chiêu sinh đào tạo lao động gặp nhiều khó khăn, kinh phí hỗ trợ còn thấp so với tổng mức đầu tư dự án nên chưa kích thích doanh nghiệp tham gia; công tác tuyên truyền pháp luật tuy có tăng cường nhưng chưa thường xuyên, rộng rãi, nhất là tại các vùng nông thôn; Công tác phối hợp chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại giữa các lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế trên địa bàn huyện, thị, thành phố chưa đồng bộ, có địa phương thực hiện tốt, kịp thời, có địa phương hiệu quả chưa cao; công tác quản lý địa bàn, trình sát xây dựng cơ sở của công chức quản lý thị trường tại một vài Đội QLTT hiệu quả chưa cao, chưa chủ động phát hiện các vụ vi phạm có quy mô lớn...

Với những kết quả khả quan đã được cùng với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại còn gặp phải trong 06 tháng đầu năm 2015 sẽ là tiền đề quan trọng giúp ngành Công Thương Bình Dương triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2015, năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã đề ra.

Kim Cúc – P.KH-TC

SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA SỞ CÔNG THƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Nhìn chung trong 06 đầu năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở, cùng với sự phối hợp tốt của các phòng chuyên môn trong Sở và các ngành có liên quan nên công tác thanh tra của Sở đã thực hiện đúng theo tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với công tác giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết nhanh chóng đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

- *Về công tác thanh tra:* Thanh tra Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, phòng ban liên quan tham mưu Giám đốc Sở thành lập 05 đoàn kiểm tra. Trong đó: Thanh tra chuyên ngành 03 đoàn với tổng số 23 đối tượng là tổ chức doanh nghiệp; thanh tra hành chính 02 đoàn với tổng số 21 đối tượng gồm: 03 đơn vị trực thuộc Sở, 08 phòng chuyên môn thuộc Sở, 11 Đội Quản lý thị trường. Ngoài ra còn thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung; phối hợp phòng KTAT&MTCN thẩm định Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tại 17 doanh nghiệp; phổ biến và hướng dẫn các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động hóa chất cho lực lượng QLTT trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- *Về công tác xử lý vi phạm hành chính:* đã tiếp nhận 04 hồ sơ vi phạm sử dụng điện do Điện lực Trung tâm và Điện lực Thủ Dầu Một chuyển đến. Qua xem xét có 02 hồ sơ vi phạm sử dụng điện thuộc thẩm quyền xử lý của Thanh tra Sở và 02 hồ sơ vi phạm sử dụng điện vượt khung xử phạt do đó đã tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND Tỉnh ra quyết định xử phạt mỗi hộ 45 triệu đồng.

- *Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:* đã tiếp nhận 03 hồ sơ khiếu nại và kiến nghị. Trong đó: chuyển trả 01 hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; giải quyết 02 hồ sơ khiếu nại: 01 của ông Trần Đình Thuận về việc nổ mìn làm nứt tường nhà nhiều chỗ. Qua kiểm tra, giám sát chấn động nổ mìn với kết quả đo giám sát chấn động nổ mìn không ảnh hưởng

đến đối tượng khiếu nại; 01 của bà Trần Thị Hồng Hải, kết quả công ty Cổ phần đầu tư Nam Long cam kết sang tên điện kế và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa giá điện kinh doanh và giá điện sinh hoạt cho hộ bà Hải.

- *Về Công tác phòng, chống tham nhũng:* Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở ban hành và triển khai chương trình kế hoạch phòng chống tham nhũng của Sở năm 2015 cho toàn thể CBCC, VC của Sở và các đơn vị trực thuộc. Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng. Kết quả 6 tháng đầu năm chưa phát hiện, xử lý hoặc có tham gia xử lý trường hợp tham nhũng nào.

Tuy nhiên việc thực hiện công tác thanh tra vẫn còn tồn tại khó khăn như công tác thanh kiểm tra hoá chất thiếu công chức chuyên ngành nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện, dẫn đến tiến độ còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt. Do đó, Thanh tra Sở đã đề xuất lãnh đạo Sở giãn thời gian việc kiểm tra an toàn hóa chất ra từng tháng để nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra an toàn hoá chất theo kế hoạch phê duyệt 2015.

Ngoài chương trình, kế hoạch xây dựng, Thanh tra Sở còn hoàn thành nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do Giám đốc Sở giao như: thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo của các Phòng chuyên môn thuộc sở, các đơn vị trực thuộc; phối hợp, tham gia cùng phòng quản lý thương mại kiểm tra công tác bình ổn thị trường, tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức Quản lý thị trường về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành hoá chất...

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên, của Bộ ngành Trung ương và địa phương, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của các tổ chức và cá nhân phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài.

Thanh tra Sở

HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ



Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Sở Công Thương tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Sở Công Thương với các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Hữu Quang - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Trưởng Văn phòng đại diện phía nam, Cục Quản lý thị trường; ông Võ Văn Cư - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389/BD; ông Trương Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; ông Lục Duy Lạc - Giám đốc Sở Y tế; ông Ngô Tùng Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Bình Phước - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Văn Bông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng các đồng chí là đại diện Thanh tra sở, Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Thú y, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Võ Văn Cư - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389/BD đã đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các sở trong công tác kiểm tra, xử lý và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, chúng ta cần phải xác định đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt và lâu dài; cần nhìn nhận cũng như đánh giá những gì đã làm được, làm tốt và cả những hạn chế còn tồn tại, để thời gian tới sẽ còn triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả tốt hơn nữa, đáp ứng được mong muốn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đề ra.

Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Công Thương và Sở Y tế trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ trong hoạt động đấu tranh phòng, chống

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương và ngành khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng, phân bón, thủy sản, lâm sản, thú y, giống cây trồng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật và lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật; Sở Công Thương và các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động tổ chức sự phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phân định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nghĩa
Chi cục QLTT

Trong 06 tháng đầu năm, Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương kiểm tra 2.392 vụ (tăng 622 vụ, bằng 135,1% so với cùng kỳ năm trước), phát hiện 426 vụ vi phạm, (tăng 90 vụ, bằng 126,78% so cùng kỳ năm trước), xử lý 430 vụ (tăng 94 vụ, bằng 127,97% so cùng kỳ năm trước, 04 vụ năm 2014 chuyển sang). Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 3.639.180.000 đồng (tăng 1.354.569.000 đồng, bằng 159,29% so cùng kỳ năm trước); trị giá hàng tịch thu 2,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính: 2.974.529.000 đồng (tăng 689.918.000 đồng, bằng 130,19% so với cùng kỳ), truy thu: 135.986.000 đồng, tiền bán hàng hóa tịch thu: 453.665.000 đồng. Cụ thể:

Về buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng lậu: xử lý 106 vụ (giảm 33 vụ, bằng 76,25% so với cùng kỳ năm trước), số tiền xử phạt vi phạm hành chính 673.725.000 đồng (tăng 8.750.000 đồng, bằng 101,31% so với cùng kỳ năm trước).

Về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm: xử lý 33 vụ (tăng 03 vụ, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước), số tiền xử phạt vi phạm hành chính 162.791.000 đồng (giảm 570.659.000 đồng, bằng 22,19% so với cùng kỳ năm trước).

Về gian lận thương mại và vi phạm khác: xử lý 291 vụ (tăng 124 vụ, bằng 174,25% so với cùng kỳ năm trước), số tiền xử phạt vi phạm hành chính 2.138.013.000 đồng (tăng 1.400.994.000 đồng, bằng 291,64% so với cùng kỳ năm trước)

Công tác tuyên truyền pháp luật: thực hiện Công văn số 311/QLTT-TT-ĐN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Cục Quản lý thị trường về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015. Kết quả cụ thể: đã phát tờ rơi với nội dung “10 vấn đề hộ kinh doanh cần lưu ý”, hướng dẫn xin Giấy phép bán lẻ thuốc lá và những hành vi vi phạm chủ yếu trong kinh doanh thuốc lá” cho 336 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Đài truyền thanh huyện, thị và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện 187 lượt phát sóng tuyên truyền về những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; Triển khai cho 678 tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác (như vậy, kể từ khi bắt đầu triển khai Kế hoạch 7105/KH-BCT đến nay đã tổ chức cho 6.435 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết); Triển khai tuyên truyền pháp luật cho cán bộ xã, phường, thị trấn, khu phố gắn với ký cam kết phối hợp phòng, chống hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại giữa Đội Quản lý thị trường địa bàn với thị xã Bến Cát, Tân Uyên, Dĩ An và huyện Phú Giáo. Chi cục đã phối hợp chặt chẽ,

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG

kịp thời với các cơ quan Báo, Đài trong và ngoài tỉnh để đưa tin các vụ việc vi phạm mà dư luận quan tâm, bức xúc như gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm cũng như tuyên truyền về tình hình kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. Ngoài ra còn viết bài, đưa tin về hoạt động kiểm tra và xử phạt VPHC của Chi cục QLTT thường xuyên hàng tháng trên website và bản tin của Sở Công Thương.

Một số hoạt động kiểm tra liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường chủ trì đối với một số lĩnh vực, mặt hàng cụ thể:

Hoạt động kiểm tra xăng dầu: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và Công văn số 678/QLTT-CBL ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an tỉnh thường xuyên tăng cường kiểm tra với kết quả cụ thể như sau: Đã kiểm tra 13 vụ, phát hiện 08 vụ vi phạm, phạt tiền 654.652.000 đồng và truy thu: 30.226.286 đồng. Trong đó: 02 vụ có hành vi vi phạm khác về đo lường trong kinh doanh xăng (bơm chong

số), phạt tiền 170.000.000 đồng, truy thu 45.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 03 tháng đối với hai cửa hàng xăng dầu vi phạm; 01 vụ vi phạm tác động kỹ thuật tạo sai số non vượt mức cho phép (4.06%), phạt tiền 85.000.000 đồng, truy thu 30.181.165 đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 03 tháng, tịch thu 01 cột đo xăng A92; 01 vụ vi phạm sử dụng giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo xăng dầu đã hết hiệu lực, phạt tiền 15.000.000 đồng; 02 vụ mua bán dầu DO trái phép bằng can, phạt tiền 2.000.000 đồng; 01 vụ vi phạm niêm yết giá xăng dầu không đúng giá do thương nhân đầu mối quy định, phạt tiền 10.000.000 đồng; 01 vụ vi phạm không có đủ trang thiết bị tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và mua, bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tổng số tiền phạt là 372.652.250 đồng.

Hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục QLTT chủ trì kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng do ngành Công Thương quản lý: Đã kiểm tra 51 vụ, phát hiện và xử lý 32 vụ vi phạm, phạt tiền 162.785.000 đồng, các hành vi vi phạm: thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn, không có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm, không có giấy xác nhận tập huấn ATTP, không khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp sản xuất, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, không có thiết bị phòng chống côn trùng gây hại, kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố: test

nhanh 822 mẫu, kết quả 118 mẫu dương tính với chất cấm hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn hộ kinh doanh tự tiêu hủy 640,25 kg mì sợi vàng các loại; 38,7 kg chả lụa các loại; 79,1 kg bánh đúc các loại; 5,8 kg cà chua; 05 kg cải thảo, 06 kg rau diếp cá; 05 kg dưa leo; 12 kg nem chua.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu: Chi cục đã chỉ đạo các Đội quản lý thị trường chủ động kiểm tra hoặc phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an tỉnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện, thị xã, thành phố kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá. Kết quả đã phát hiện 57 vụ vi phạm, tổng tiền phạt là 370.150.000 đồng, tịch thu 8.393 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 04 xe mô tô.

Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh phân bón: Chi cục đã chỉ đạo các Đội quản lý thị trường phối hợp các ngành chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón. Kết quả đã kiểm tra 13 vụ, phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm, tổng tiền phạt là 40.000.000 đồng.

Kết quả công tác phối hợp liên ngành (các ngành chủ trì, QLTT phối hợp)

Đã tham gia phối hợp kiểm tra 3.337 vụ, phát hiện 861 vụ vi phạm, 11 vụ đang tiếp tục làm việc. Cụ thể: Đoàn Thú y kiểm tra 314 vụ, phát hiện 60 vụ vi phạm; Đoàn ATTP kiểm tra: kiểm tra 341 vụ, 107 vụ vi phạm; Đoàn kiểm tra thuộc lĩnh vực văn hóa: kiểm tra 74 vụ, 31 vụ vi phạm; Đoàn Y tế: 74 vụ, phát hiện 38 vụ vi phạm; Đoàn Tài nguyên Môi trường: kiểm tra 99 vụ, phát hiện 36 vụ vi phạm; Đoàn kiểm tra giá điện nhà trọ: kiểm tra 27 vụ, phát hiện 06 vụ vi phạm; Đoàn kiểm tra tình hình kinh doanh: 2.268 hộ, 559 hộ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Đoàn kiểm tra phương tiện đo: 07 vụ, không vi phạm; Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động trái phép của các lò gạch Hoffman: 18 vụ và đề nghị ngưng hoạt động sản xuất; Đoàn kiểm tra trụ bơm xăng lác tay: kiểm tra 11 vụ và đang tiếp tục làm việc (tạm giữ 11 trụ bơm xăng lác tay); Đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: kiểm tra 09 vụ, phát hiện 01 vụ vi phạm; Đoàn kiểm tra vật tư nông nghiệp: kiểm tra 15 vụ và đang chờ kết quả kiểm nghiệm; Đoàn kiểm tra truy xuất nguồn gốc mẫu thực phẩm nông sản và thủy sản mất ATTP: kiểm tra 07 vụ và đang chờ kết quả xét nghiệm; các Đoàn kiểm tra khác: 44 vụ, phát hiện 20 vụ vi phạm./.

Hoàng Nghĩa – Chi cục QLTT

Có thể nói trong những năm gần đây ngành gỗ xuất khẩu Bình Dương đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tăng cả về số lượng lẫn giá trị. Ước 6 tháng đầu năm 2015, toàn ngành gỗ xuất khẩu đạt trên 1,12 tỷ USD tăng 16,6%, chiếm 13,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh (8,52 tỷ USD) và chiếm 35,3% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước (3,17 tỷ USD).

Theo báo cáo 6 tháng 2015 của Hiệp hội gỗ Bình Dương (B.I.F.A), do tình hình kinh tế có nhiều khởi sắc nên các đơn hàng xuất khẩu về sản phẩm gỗ ở một số thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc tăng trung bình 10% so với cùng kỳ, các đơn hàng chủ yếu là các sản phẩm gỗ ngoài trời, gỗ trong ngành xây dựng, ván ép các loại... Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong hiệp hội đều đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III/2015. Tính đến hết tháng 6, các doanh nghiệp lớn trong Hiệp hội như Cty TNHH Hiệp Long, Công ty CP Lâm Việt, Công ty Sao Nam,... đã sản xuất và xuất khẩu đạt từ 50%-75% kế hoạch năm 2015.

Về thị trường: ngành chế biến gỗ đang có nhiều thuận lợi về thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa. Quy mô thị trường nội địa đang được mở rộng liên tục do nhu cầu và thu nhập của người dân tăng mạnh. Thị trường

NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ BÌNH DƯƠNG TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG



xuất khẩu tương đối ổn định và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành gỗ là thị Mỹ chiếm 36%, EU 20%, Nhật Bản 14%, Trung Quốc 14%, Hàn Quốc 7% các thị trường còn lại 9%.

Về nguồn nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu gỗ hiện nay chủ yếu vẫn nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ và một số nước Châu Âu chiếm khoảng 70%. Nguyên liệu gỗ nhập khẩu chủ yếu là các loại gỗ cứng như gỗ sồi đỏ, gỗ sồi trắng, gỗ beech, gỗ thông,... riêng các loại gỗ mềm như trầm, cao su được sử dụng 100% nguyên liệu gỗ trong nước. Giá nguyên liệu nhập khẩu và các loại ván MDF ổn định, chỉ tăng nhẹ từ 3%-5%, giá gỗ trong nước giảm so với đầu năm từ 5% so với cùng kỳ.

Nhận định về triển vọng phát triển của ngành gỗ 6 tháng cuối năm 2015, Hiệp hội gỗ Bình Dương cho biết với tình hình hợp đồng xuất khẩu tăng trung bình 10% như hiện nay, nhiều khả năng các doanh

nh nghiệp ngành gỗ sẽ vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2015. Với những lợi ích về thuế quan từ hiệp định TPP lượng đơn hàng xuất khẩu cũng như làn sóng đầu tư vào ngành gỗ của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng sẽ tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Hiệp hội gỗ cũng đang có kế hoạch đầu tư khu công nghiệp ngành chế biến gỗ với diện tích hơn 400 ha tại huyện Bắc Tân Uyên nhằm đón đầu làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp. Từ đây đến cuối năm, các doanh nghiệp trong hiệp hội gỗ Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp cùng Sở Công Thương tham gia các hội chợ ngành gỗ trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và quảng bá thương hiệu của ngành gỗ Bình Dương, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Với những điều kiện thuận lợi như hiện nay, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu gỗ Bình Dương sẽ chạm mốc 2 tỷ USD vào cuối năm 2015./.

Tuấn Hoàng - QLTM

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH CỦA BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC CẢI THIỆN



UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá PCI năm 2014

Năm 2014, theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì Bình Dương tăng 3 bậc so với năm 2013, từ 30 lên vị trí 27. Điểm số tổng hợp năm 2014 của tỉnh đã tăng từ 58,15 điểm năm 2013 lên 58,82 điểm; trong đó quan trọng nhất là các chỉ số gia nhập thị trường tăng 1,63 điểm, đào tạo lao động tăng 0,76 điểm, hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,71 điểm, tính minh bạch tăng 0,32 điểm, chi phí thời gian tăng 0,1 điểm.

Để đạt được kết quả đó, Bình Dương đã xác định việc cải thiện chỉ số PCI không phải vì thành tích về mặt thứ hạng mà mục đích chính là để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn tại Bình Dương. Điều này được thể hiện qua việc UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1390/QSS - UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cấp tỉnh (sau đây xin gọi tắt là Đề án). Trên cơ sở đó, các Sở, Ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị, góp phần tiếp tục giữ vững và nâng cao PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng thời, nhằm tiếp tục tạo sự giao thương thuận lợi cho doanh nghiệp, Bình

Dương đã triển khai cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ cho doanh nghiệp như dịch vụ cung cấp thông tin thị trường về giá đất, dịch vụ tư vấn thông tin pháp luật, dịch vụ quan trắc tài nguyên môi trường, đo đạc và lập bản đồ, ...

Bên cạnh đó, các biện pháp nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất cũng được Tỉnh triển khai thực hiện. Cụ thể đã hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Về công tác đền bù, giải tỏa, Tỉnh đã chủ động phối hợp với các chủ đầu tư dự án và các tổ chức có liên quan về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư..

Ngoài ra, Bình Dương liên tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin để hiểu rõ các chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển của địa phương. Các lớp tập huấn, triển khai chính sách pháp luật, thuế, các buổi đối thoại với doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh./

TTXTTM

HỘI THẢO VỀ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, TRIỂN KHAI LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hiện nay, năng lượng đang là vấn đề trọng yếu, cấp bách, quyết định trực tiếp đến chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) hàng năm đã được Bộ Công Thương phê duyệt, chiều ngày 24/6, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phối hợp với công ty TNHH ABB và công ty TNHH tự động hóa DAS tổ chức hội thảo: “Giải pháp tiết kiệm năng lượng, triển khai Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Tham dự hội thảo gồm có các cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (TKNL), cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. Nội dung hội thảo bao gồm giới thiệu Luật SDNLTK&HQ; Giới thiệu các thiết bị TKNL; Ứng dụng biến tần trong điều khiển công nghiệp; Giải pháp sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng, sản xuất và kinh doanh; Giải pháp chiếu sáng tiết kiệm trong đô thị.

Tại Hội Thảo, ông Ngô Thanh Tân - Trưởng phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương đã giới thiệu các nội dung cơ bản về Luật SDNLTK&HQ. Các lĩnh vực điều chỉnh của Luật SDNLTK&HQ trong xây dựng và chiếu sáng công cộng; trong giao thông vận tải; trong sản xuất nông nghiệp; trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình; trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý việc sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về SDNLTK&HQ.

Các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận các kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện TKNL tại doanh



*Ông Ngô Thanh Tân – Trưởng phòng QLĐN
Sở Công Thương giới thiệu luật sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.*

ngiệp, hiệu quả mô hình quản lý năng lượng cũng như khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về năng lượng. Tham quan các Demo trình diễn sử dụng biến tần trong điều khiển động cơ quạt hút giúp tiết kiệm từ 10 đến 20% lượng điện tiêu thụ; các hệ thống đèn Led thế hệ mới với kiểu dáng nhỏ gọn nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau phù hợp với nhiều kiểu bố trí; nguồn sáng hiệu quả, tuổi thọ cao, các chỉ số quang thông ổn định, ít tổn hao ngoài quang năng giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Hội thảo diễn ra rất sôi nổi với rất nhiều câu hỏi được các học viên nêu ra xung quanh vấn đề chiếu sáng trong ngành chế biến thực phẩm và chất lượng sản phẩm LED có đảm bảo theo thời gian...

Kết thúc Hội thảo, các học viên được ban tổ chức tặng quà lưu niệm và cảm ơn sự quan tâm chia sẻ những ý kiến đóng góp đến lĩnh vực TKNL. Trong thời gian tới việc quản lý và SDNLTK&HQ luôn được ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển kinh tế bền vững. việc thay thế các dây chuyền công nghệ cũ, hao phí năng lượng bằng các công nghệ mới TKNL, giảm phát thải CO₂ ra môi trường giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm./

Văn Trung – P. TKNL&SXSH

BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CỦA 20 TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM



Ngày 26 tháng 6 năm 2015, tại công viên văn hóa Thanh Lễ, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp Văn phòng đại diện Cục QLTT tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 06 tháng đầu năm 2015 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Ông Đỗ Hữu Quang, Phó Cục trưởng Cục QLTT, Trưởng Văn phòng đại diện Cục QLTT tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Võ Văn Cư, ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất mua bán hàng giả tỉnh Bình Dương cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các Chi cục, phòng, Đội QLTT thuộc 20 tỉnh, thành

phố khu vực phía Nam. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp ông Trần Thanh Liêm, ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất mua bán hàng giả tỉnh Bình Dương đến dự, phát biểu chào mừng hội nghị.

Theo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 06 tháng đầu năm 2015 của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, trong 6 tháng đầu năm, các Chi cục QLTT 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã kiểm tra 25.570 vụ, xử lý 11.330 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 83.181.186.000 đồng, tịch thu hơn 700.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, hơn 300 xe mô tô là phương tiện vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu gần 40 tấn đường



nhập lậu, tạm giữ chờ xử lý gần 70 tấn và nhiều hàng hóa vi phạm khác. Mặt hàng cấm kinh doanh được phát hiện nhiều nhất trong kỳ là thuốc lá ngoại nhập lậu, hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đều có phát hiện, bắt giữ thuốc lá ngoại nhập lậu, nơi ít nhất cũng vài trăm gói, địa bàn phức tạp nhất là thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã phát hiện và bắt giữ hơn 290.000 gói, vụ vi phạm nhỏ nhất là vài chục gói, vụ vi phạm lớn nhất trên 22.000 gói. Ngoài TP HCM, hoạt động vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu còn diễn biến phức tạp tại một vài tỉnh giáp với Campuchia như Long An, Tây Ninh, một số tỉnh giáp với Campuchia khác như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Phước tình hình vận chuyển thuốc lá ngoại tạm lắng, không còn phức tạp như trước nhưng tình trạng sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu chạy với tốc độ cao trên các đường vòng hoặc lối tắt từ biên giới vào nội địa vẫn còn diễn ra, các ngành chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý triệt để các đối tượng này vì chúng thường xuyên cử người canh coi, cản đường, chủ yếu hoạt động từ nửa đêm về sáng, khi bị bắt thì bỏ xe, bỏ hàng hoặc thuốc lá ngoại được vận chuyển trên các xe khách, xe tải, xe taxi... nguy trang, cất giấu kín đáo khó phát hiện. Trên tuyến đường thủy, đối tượng sử dụng ghe vỏ lãi gắn máy đẩy mã lực cao để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn. Trong nội địa, do lực lượng QLTT đẩy mạnh hoạt động tuyên

truyền nên hoạt động mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu công khai có giảm nhưng mua bán lén lút vẫn còn.

Tình hình buôn lậu đường cát có tăng tại Tây Ninh, An Giang. Đối tượng buôn lậu đường thường sử dụng xe gắn máy để vận chuyển nhỏ lẻ qua biên giới, chia thành nhiều tốp, quá trình vận chuyển có kết hợp cảnh giới lực lượng chức năng, thời điểm vận chuyển thường là lúc sáng sớm, nhằm tránh né lực lượng kiểm tra. Thời gian gần đây đối tượng buôn lậu thay đổi bao bì, nguy trang bên ngoài là bao gạo sạch, bao lúa, bao trắng (loại 50kg) và chia nhỏ thành từng cây (loại 12kg) với bao bì giấy để vận chuyển nhỏ lẻ đi tiêu thụ và bày bán không có hóa đơn kèm theo, rất khó phân biệt với đường sản xuất trong nước. Trong thị trường nội địa, hoạt động mua bán hàng hóa bị coi là hàng nhập lậu vẫn còn diễn ra với nhiều chủng loại mặt hàng như phụ tùng ô tô, mỹ phẩm, bột ngọt, hàng điện tử, gas mini, nước giải khát, vải, quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, đồng hồ, mắt kính, điện thoại di động các loại ... Trên tuyến đường sắt, tình trạng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập khẩu không nhãn phụ bằng tàu hỏa từ biên giới phía Bắc, Hà Nội vào miền Nam với số lượng lớn, tập kết tại gas Sóng Thần, tỉnh Bình Dương trước khi đưa về TP HCM và các tỉnh thành khác để tiêu thụ, khi bị phát hiện thì nhiều chủ hàng không đến nhận, không xuất trình hóa đơn chứng từ. Từ cuối tháng 12/2014 đến nay, Chi cục QLTT

tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tổ chức 05 đợt kiểm tra đột xuất tại gas Sóng Thần, phát hiện, tạm giữ 110 xe ba gác máy Trung Quốc (bộ linh kiện rời), 28.000 bóng đèn led, 500 hộp dụng cụ đa năng, 1.800 cái màn sáo, 2.000 đầu thu kỹ thuật số, 5.500 quần áo lót, hơn 3.300 phụ tùng ô tô cùng nhiều hàng hóa khác, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều chủ hàng bỏ hàng, không đến nhận.

Một số hành vi gian lận thương mại vẫn còn xảy ra như sản xuất kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn, niêm yết giá, ĐKKD, khuyến mãi...; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cố ý gian lận về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; sang chiết gas trái phép; kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại VN, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng; xuất hóa đơn chứng từ thấp hơn số lượng, giá trị hàng hóa thực tế, gian lận về thuế (không kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, khai sai quy cách hàng xuất khẩu dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp), cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động v.v.

Hoạt động sản xuất mua bán hàng giả vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp, đa dạng như giả về chất lượng có phân bón, thức ăn chăn nuôi không có giá trị sử dụng, công dụng; giả về nguồn gốc xuất xứ như mũ bảo hiểm chỉ dẫn giả mạo về nơi sản xuất; giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền như bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, Vedan; Micro giả Arirang; máy tính giả Casio; áo sơ mi giả Việt Tiến; áo thun giả Lacoste, quần tây giả Owen, dầu gió xanh giả con Ó, sữa tắm giả White Care, bột nêm giả Knorr... đáng lưu ý là hàng giả còn được sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau kể cả chính ngạch như vòng bi nhập khẩu giả nhãn hiệu "SKF" đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Phương thức, thủ đoạn mua bán hàng giả là trà trộn hàng thật với hàng giả, phân nhỏ hàng hóa có chất lượng thấp vào các

bao bì sản phẩm giả hàng thật có chất lượng tốt; bày bán hàng thật, giả lẫn lộn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, ham rẻ của người tiêu dùng để tiêu thụ. Địa bàn vi phạm thường tập trung ở các chợ, nhất là các chợ nông thôn, chợ biên giới, khu vực có đông công nhân sinh sống. Đáng lưu ý là vào đầu năm 2015, công đoàn công ty Chutex tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương tặng trên 4.500 gói bột nêm Knorr loại 900 gr/gói (trên 4 tấn) làm quà tết cho công nhân là bột nêm giả mạo nhãn hiệu Knorr của Unilever, Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an xem xét xử lý hình sự.

Các Chi cục có phối hợp tốt với ngành chức năng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP), một vài Chi cục có lồng ghép kiểm tra với tuyên truyền cho thương nhân và người tiêu dùng không dùng thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, một vài Chi cục lồng ghép kiểm tra về ATTP với kiểm tra niêm yết giá. Các Chi cục có phối hợp tốt với ngành chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn việc giết mổ gia súc, vận chuyển gia cầm từ tuyến biên giới chưa kiểm dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác kiểm tra ATTP được các Chi cục tập trung thực hiện theo Kế hoạch chuyên đề nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2015, tháng ATTP. Theo báo cáo của các Chi cục, tình trạng bảo đảm ATTP trong kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực nhìn chung là tốt, nhất là tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, tại một vài địa phương, tình trạng sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia cấm sử dụng để chế biến thực phẩm vẫn còn; kinh doanh thịt tươi sống ôi thiu; qua test nhanh mẫu thực phẩm, vẫn còn phát hiện tình trạng sử dụng các chất phụ gia vượt mức cho phép, còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả. Nơi phát hiện phổ biến nhất là tại các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ tạm. Tại Bình Dương, trong 6 tháng đầu



năm, qua test nhanh phát hiện rất nhiều mì sợi vàng, bánh đúc bán tại các chợ có sử dụng hàn the, Chi cục đã buộc tiêu hủy gần 500 kg mì sợi vàng, hơn 70 kg bánh đúc do có sử dụng hàn the.

Các Chi cục cũng đã thực hiện tốt các nội dung phối hợp đã ký kết như làm tốt vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp; thường xuyên trao đổi các báo cáo định kỳ, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; nghiệp vụ kiểm tra, ghi chép ấn chỉ; Các Đội QLTT tại các tỉnh, thành phố giáp ranh đã phối hợp trao đổi thông tin qua điện thoại về đối tượng, thủ đoạn buôn lậu, hàng hóa nhập lậu, phối hợp ngăn chặn vận chuyển hàng hóa nhập lậu, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm; phối hợp hỗ trợ xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác xử lý vi phạm; phối hợp tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp xử lý vi phạm...

Qua báo cáo và tham luận của các Chi cục tại hội nghị đã chỉ ra một số khó khăn vướng mắc, nhất là về cơ chế chính sách đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác QLTT nói chung và hoạt động phối hợp của các Chi cục QLTT 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói riêng đồng thời đưa ra một số đề xuất kiến nghị lên cấp có thẩm

quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho công tác QLTT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Quang biểu dương các Chi cục QLTT đã triển khai thực hiện tốt văn bản thỏa thuận Quy định thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) khu vực phía Nam, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm điển hình, nổi cộm, nhất là những vụ việc xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố. Ông Đỗ Hữu Quang cũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các Chi cục trong Khu vực đã làm nên những thành tích rất đáng khen ngợi, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, hợp pháp. Đồng thời yêu cầu các Chi cục tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới. Về những kiến nghị của các Chi cục, ông Đỗ Hữu Quang ghi nhận và sẽ có báo cáo kịp thời về Cục QLTT để phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Trần Văn Tùng - CCQLTT

TẬP HUẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NỘI VI 5S CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM

Ngành thực phẩm đang phát triển nhanh chóng về tiêu dùng và xuất khẩu, sự đa dạng hóa về mẫu mã lẫn chất lượng được nâng cao trong thời gian qua. Là một trong các ngành có đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thấy cùng với sự phát triển, việc sử dụng tài nguyên và năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm chưa hợp lý, môi trường cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng mà phần lớn nguyên nhân là từ nguồn thải của ngành công nghiệp này. Vì vậy để bảo vệ môi trường, đã đến lúc chúng ta cần đẩy mạnh cơ chế phát triển sạch trong các ngành công nghiệp trọng điểm nói chung và đặc biệt là ngành chế biến thực phẩm nói riêng. Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn “Sản xuất sạch hơn và Bộ công cụ quản lý nội vi 5S cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm” tại Sở Công Thương Bình Dương.

Diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2015, chương trình tập huấn thu hút được trên 50 học viên đến từ các doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Mục đích của lớp tập huấn nhằm khái quát kiến thức và phương pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với mục tiêu đưa sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Giới thiệu Bộ công cụ quản lý nội vi 5S trong công nghiệp và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khi áp dụng Sản xuất sạch hơn.

Trong buổi Tập huấn, Tiến sĩ Lê Anh Kiên – Chuyên gia cao cấp Sản xuất sạch hơn (SXSH) đã cung cấp cho học viên các tài liệu, kiến thức về các nguyên tắc, kỹ thuật và các bước thực hiện sản xuất sạch



hơn trong ngành chế biến thực phẩm. Nâng cao nhận thức của các học viên về sản xuất sạch hơn, quản lý nội vi – một trong những giải pháp sản xuất sạch hơn ít chi phí đầu tư nhưng mang lại hiệu quả cao, cách thực hiện 5S, quản lý an toàn hoá chất và bảo dưỡng, bảo trì thiết bị nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.

Vì vậy đây là dịp hết sức thuận lợi để các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt và quyết định kịp thời việc đưa SXSH vào doanh nghiệp của mình. Chương trình đi sâu vào vấn đề sử dụng tài nguyên hợp lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát hiện các cơ hội thực hiện SXSH, những quy trình công nghệ, những giải pháp sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thực phẩm.

Kết thúc khóa tập huấn, ban tổ chức ghi nhận ý kiến đóng góp và tổng hợp danh sách cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Qua khóa tập huấn, các học viên đều nắm được các kiến thức SXSH và các nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật quản lý nội vi như: 5S, quản lý an toàn hoá chất và bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.... Lớp tập

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nhằm đảm bảo các hoạt động có liên quan tới sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước về quản lý an toàn hóa chất. Phát hiện kịp thời những thiếu sót, sai phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất; góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý và thực hiện tốt an toàn trong lĩnh vực hoạt động hóa chất.

Ngày 15/4/2015, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-SCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, phòng cảnh sát PC47 Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Đoàn đã kiểm tra 19/30 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra nhìn chung các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định của Pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra có 04 đơn vị chưa xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương. Đoàn đã yêu cầu 04 đơn vị trên làm bản cam kết khắc phục những tồn



Đoàn kiểm tra tại Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

tại mà doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật và thời hạn khắc phục đến hết ngày 04/8/2015.

Ngoài ra, có 01 đơn vị không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hóa chất với số tiền phạt là: 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng). Qua đó, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định.

Đoàn tiếp tục kiểm tra tại các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh./

Anh Ngọc - Thanh tra Sở

huấn đã thực sự đem đến cho các doanh nghiệp hướng đi mới trong việc áp dụng kiến thức về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, từ đó doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và ứng dụng SXSH, điều này không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh

tế mà còn nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh./

Văn Trung – TTKC

THAM TÁN THƯƠNG MẠI TIẾP XÚC VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, HIỆP HỘI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG



Ngày 17/6/2015, Sở Công Thương Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn Tham tán và Tùy viên thương mại Bộ Công Thương với đại diện các Hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác xúc tiến thương mại.

Tại hội nghị, các tham tán, tùy viên thương mại đã giới thiệu tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu của các nước mà tham tán nhận nhiệm vụ, tình hình thị trường và yêu cầu của từng thị trường cụ thể trong giai đoạn hội nhập hiện nay, nhất là những thị trường trọng điểm về xuất khẩu.

Bên cạnh đó, buổi tiếp xúc đã tạo điều kiện cho Đoàn tham tán và tùy viên thương mại nắm bắt các yêu cầu của các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận nhiệm vụ tại các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương trao đổi những vấn đề liên quan đến mời gọi đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác công nghiệp, quan hệ quốc tế và các hoạt động

xúc tiến thương mại tại các quốc gia mà tham tán và tùy viên thương mại nhận nhiệm vụ.

Các doanh nghiệp cũng đã phản ánh và kiến nghị với các tham tán, tùy viên thương mại tại các nước nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trong đó, tập trung chủ yếu là vấn đề được hỗ trợ thông tin về thị trường, về hồ sơ, thủ tục xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được những khách hàng có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu để giảm khâu trung gian; giúp thẩm tra thông tin của các đối tác tại nước ngoài trước khi tiến hành thương vụ; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị từ các thị trường Nhật Bản, Đức, Macroc...

Qua các kiến nghị của doanh nghiệp, các Tham tán, Tùy viên thương mại hứa hẹn khi sang thị trường được phân công công tác, sẽ định hướng được công việc và nhanh chóng tiếp cận thị trường, tìm hiểu những thông tin phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Anh Thư - QLCN

KHÓA ĐÀO TẠO

“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2015”

Ngày 13 - 06 - 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương phối hợp với Hội xuất nhập khẩu Bình Dương và Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng pháp luật kinh doanh thuộc trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” cho 50 học viên là cán bộ quản lý trong các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đến dự lễ khai giảng có ông Phạm Thanh Dũng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Dũng rất hoan nghênh tinh thần ham học hỏi của các anh chị học viên, dù lớp học diễn ra vào ngày cuối tuần nhưng các anh chị học viên đã đến tham dự nhiệt tình, nghiêm túc từ đó cũng thấy được khoá đào tạo là rất thiết thực với nhu cầu doanh nghiệp... Cũng nhân dịp này, ông Dũng mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp sẽ tích cực hợp tác với trung tâm, chủ động đưa ra nhu cầu cần được đào tạo nâng cao, đó sẽ là cơ sở để trung tâm tiếp thu và bố trí mở lớp,

góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho học viên...

Khoá học được tổ chức trong 5 ngày do các giảng viên trường đại học Kinh tế thành phố HCM giảng dạy, nội dung gồm các chuyên đề: Sản xuất tinh gọn; Các phương pháp giảm chi phí; Nghiên cứu các nguồn kinh doanh mới; Sản phẩm mới; Kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; Kỹ năng Quản lý thời gian.

Đến với khóa đào tạo các học viên sẽ được phát triển các kỹ năng theo từng chuyên đề, bên cạnh đó người học được chia sẻ các kinh nghiệm quý giá được đúc kết từ các giảng viên đã và đang làm việc ở các công ty đa quốc gia. Với phương pháp giảng dạy sinh động, học viên được tổ chức làm việc nhóm, tham gia thảo luận trao đổi phát biểu ý kiến nên khoá học đã diễn ra rất sôi nổi.

Kết thúc khoá đào tạo học viên đã tham gia buổi kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Đây sẽ là cơ sở để trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ xếp loại cấp chứng chỉ./.

Anh Dũng - TTKC



TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG TẠI BÀU BÀNG VÀ BẮC TÂN UYÊN



*Tập huấn chính sách Khuyến công tại Bắc Tân Uyên
ngày 19.6.2015*

Thực hiện công tác phối kết hợp năm 2015 và bám sát sự chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Công Thương về việc đẩy mạnh công tác khuyến công ở các huyện phía Bắc, ngày 12 và 19 tháng 6 Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã phối hợp với phòng Kinh tế huyện Bầu Bàng, phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức 02 lớp tập huấn chính sách khuyến công.

Mục tiêu của buổi tập huấn là giúp cho các cán bộ phụ trách khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn 2 huyện hiểu sâu, rộng hơn về hoạt động khuyến công để từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế công nghiệp nông thôn. Tại các buổi tập huấn, cán bộ phòng Khuyến công đã triển khai một số nội dung như: Giới thiệu nội dung công tác khuyến công của Nghị định

45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Giới thiệu nội dung Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt nội dung Chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương năm 2015; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công...

Về phía cơ sở CNNT: đây là cơ hội nắm bắt rõ hơn về chính sách Khuyến công, giúp các cơ sở CNNT có thể tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ không lãi suất, không hoàn lại này. Từ đó tận dụng nguồn hỗ trợ này để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc buổi tập huấn, trung tâm đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua những câu hỏi thêm về chính sách, bên cạnh đó cũng có một số cơ sở đăng ký thụ hưởng chính sách khuyến công./.

Anh Dũng - TTKC



Tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Bầu Bàng ngày 12.6.2015

BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương thông báo công khai đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Theo đó, khi phát hiện các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mọi công dân có thể liên hệ theo các số điện thoại đường dây nóng gồm:

0913.860.401

0913.789.405

0913.860.248

0903.918.697

để tố giác.

Thông tin tiếp nhận xử lý gồm:

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Người dân có thể gửi đơn, thư, văn bản tố giác về địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương, số 185 – 187 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một hoặc qua địa chỉ email: qlttbinhduong@gmail.com hoặc nvth.qltt.sct@binhduong.gov.vn.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương, việc công bố công khai đường dây điện thoại nóng và địa chỉ tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả trên địa bàn. Bởi thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của các sở ngành, trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo 389/BD đã thanh kiểm tra 6.083 vụ (giảm 7,8% so cùng kỳ), phát hiện 2.528 vụ vi phạm (tăng 24,6% so cùng kỳ), xử lý 2.603 vụ (tăng 46% so cùng kỳ). Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 212 tỷ đồng (tăng 90,1% so cùng kỳ), trong đó số tiền xử phạt vi phạm hơn 56 tỷ đồng, truy thu hơn 153 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa ước tính trên 10 tỷ đồng./.

Tuấn Anh – Chi cục QLTT



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

VÕ VĂN CƯ

Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương

BAN BIÊN TẬP

VÕ VĂN CƯ

PHẠM THANH DŨNG

NGUYỄN THÀNH DANH

VÕ THANH HẢI

TRẦN KIM NGÂN

GPXB Số 07/GPXBTT-STTT do
Sở Thông tin và Truyền thông
Bình Dương cấp ngày 11/09/2013

In 1000 cuốn, khổ 19cm x 27cm
tại Công ty TNHH In & Giấy

Nhật Tâm

140 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa,
Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT:0650.3832259 - Fax: 0650.3838816

In xong nộp lưu chiểu
tháng 9 năm 2015

**Số 03
2015**

Trong số này

- *. Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương trang 03
- *. Tình hình hoạt động ngành công thương Bình Dương trang 05
- *. Sơ kết công tác thanh tra Sở Công Thương trang 08
- *. Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh trang 09
- *. Công tác quản lý thị trường 06 tháng đầu năm 2015..... trang 10
- *. Ngành chế biến gỗ Bình Dương tăng trưởng ấn tượng..... trang 12
- *. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương..... trang 14
- *. Hội thảo về giải pháp tiết kiệm năng lượng..... trang 15
- *. Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị đánh giá thực hiện công tác phối hợp chống buôn lậu..... trang 16
- *. Tập huấn sản xuất sạch hơn và bộ công cụ quản lý nội vi 5S..... trang 20
- *. Công tác quản lý hoạt động chấp hành pháp luật an toàn hóa chất..... trang 21
- *. Tham tán thương mại tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp trang 22
- *. Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp 2015..... trang 23
- *. Tập huấn chính sách khuyến công tại Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên..... trang 24
- *. Thông báo công khai đường dây nóng trang 25

